

GIẤY BÁO
CÁI LẠC
MỠI NĂM 1.000
MỠI THÁNG 1.000

TIẾNG-DÂN
La Voix du Peuple
SÁO-QUÂN

Chân lý là trận chiến thắng cuối cùng.

THỨ GÌ CHIẾN THẾ LỰC LỚN Ở ĐỜI NÀY?

Trên lịch - sự loài người, mỗi ngày mỗi tiến hóa, vì tiến hóa nên thường biến đổi luôn.

Cũng là cái thích hợp chiếm phần ưu thắng, chỉ sớm với chậm mà thôi.

CHUYỆN ĐỜI
Ủy-ban điều-trả với các quan địa-phương

Chà, mình đi vắng đến cả hơn tuần lễ mà trở về Huế thấy sao xuyến xao lạ lùng.

Trung hoa có 3 chánh phủ

Tin Nam-tinh. - Một kỷ giã nhà báo họ Lưu-lư-An, một tay tài măt Trung-hoa, về tình thế hiện thời, Lưu trả lời:

Cuộc nội loạn ở Tây ban nha

Nội các mới
Madrid, 2-9 - Công bố việc Hội các tổ chức với các báo, cựu thủ tướng Gárrri nói rằng ông sẽ ở lại cho tới khi các chính đảng của ông đồng ý về một chính phủ.

VĂN-VĂN

Đáp bài «Bán thí» của bác Bỉnh-khê
Trên đời có bác Bỉnh-khê, Bán thí bị 5, quay về bán thí, Tương là bác bán hàng gì, Hàng thì đây tớ thiêu gì mà hàng mua,

VI KIỆU NGAO VỚI NGƯỜI ĐẠO CAO ĐÀI, QUAN QUẢN BIPHÁP QUAN TIÊN

Gần đây có người đạo Cao Đài tới quan chức quan Châu đốc (Nam Kỳ) nói chuyện về đạo Cao Đài.

ĐỀ AN C. TRUNG LẬP ĐỘI VỚI TÂY BAN NHA

Roma, 6-9 - Chính phủ Ý chấp thuận theo Pháp trả lời cho Hội và Bộ Cựu chiến binh về đề nghị lập đội với Tây Ban Nha.

VỀ VIỆC THẢO TỬ THÌNH-NGUYỄN ĐỀ ĐƯA CHO ỦY-BAN ĐIỀU-TRẢ CỦA NGHỊ-VIÊN PHÁP SẼ SANG

LƯỢC THUẬT NHỮNG LỜI CHÂN THẬT CỦA CÁC HANG DÂN QUÊ

Ủy-ban Điều-trả của Chánh-phủ Bình-dân bên Pháp sẽ sang Đông-dương! Anh em trong Nam-kỳ để lập Ủy ban Lâm thời, để chờ cuộc Đông-dương Đại-hội-nghe!

ĐỀ AN C. TRUNG LẬP ĐỘI VỚI TÂY BAN NHA

Roma, 6-9 - Chính phủ Ý chấp thuận theo Pháp trả lời cho Hội và Bộ Cựu chiến binh về đề nghị lập đội với Tây Ban Nha.

Nhân công số nước mấm của ông Grandval bại công

Lời này, nghe cu U, bài công luận! Mới hôm chiều 4 Septembro, nhân công ở số nước mấm của ông Grandval ở Chợ quán (Nam Kỳ) cũng bại công!





SỮA NESTLÉ HỘP CON CHIM

SỮA KHUỘ CỦA TRẺ CON NHỮNG CHẤT BỔ

Bao thầu cho Chính-phủ Pháp Độc quyền bán cho các nhà thương, các nhà hộ sinh các nhà trường binh và các trường học Lyons & Khắp Đông-Dương

CHO KHON QUYEN SACH NGUOI VA MA

Quyền sách nhà này ở trường, thuộc quyền một thành viên... Người chết rồi đi đâu, ở vào cảnh nào...

HUẾ do nơi VIỆN ĐỒ 11, Quai de la Suisse

CON KỈ ĐAU BAN THUỐC NÔNG VÀ BAN

CHI-LINH

Trị bệnh đau về nông lạnh, riêng cho trẻ con đáng (hay về cáng), giá 0,10... Thuốc Chi-Linh giá 0,10, trị cơn nhức và đau...

Institution HO-DAC-HAM

- M. M. Trần-dinh-Dân Diplômé de l'Ecole supérieure de Pédagogie... Nguyễn-việt-An Diplômé de l'Ecole supérieure de Pédagogie... Phạm-huân-Khánh Diplômé de l'Ecole des Beaux Arts... Đặng-Minh Certifié d'Etudes supérieures de Littérature et de Philologie française... Trương-Tu Diplômé d'Etudes supérieures Electrotechniques... Nguyễn-ngọc-Cái Diplômé de l'Ecole supérieure de Pédagogie... Nguyễn-thiến-Bachellier... Thái-văn-Phan Bachellier... Nguyễn-không-Trung Bachellier... Nguyễn-Giáp Bachellier... Đào-Trần Bachellier... Nguyễn-huân-Bang Bachellier

Reentrée des classes: 14 SEPTEMBRE 1950... La Direction a l'honneur d'informer les parents des élèves qu'un régime d'INTERMAT et de demi PENSIONNAT est institué à partir de la rentrée des classes de cette année.

VIỆC TRONG NƯỚC

Quanh vụ án cô học... VINH. - Trường Đồn mới ở gần đây có đông vụ bắt học ở huyện Thanh chương... Trường Nghi lễ sẽ được mở thêm lớp nhất... KHƠCHUYÊN... Vĩnh Linh phiên hành khách quá...

Thi nhân đôi với đêm Thất-tịch

(Mùng 7 tháng 7) (Tiếp theo và hết)... Công chuyện trên, đức Trương-sơn có bài: Trầm hương đình bắc nguyệt minh... Thơ thời nông mai khi giã đồng... Ngày khác bốn phương tìm chỗ thắp... Bài sao còn đợi chờ Lg sang... 3) Có người đi xa 5 năm chưa về, gặp đêm 7 tháng 7, trông cảnh thanh lương nhớ bà đầm nhỏ, vịnh: Thôn thôn mạc mạc hiên hoa đón... Đêm 7 tháng 7, trông cảnh thanh lương nhớ bà đầm nhỏ, vịnh: Thôn thôn mạc mạc hiên hoa đón... Đêm 7 tháng 7, trông cảnh thanh lương nhớ bà đầm nhỏ, vịnh: Thôn thôn mạc mạc hiên hoa đón...

SAVON « CON CỌP »... Chất của thuốc này, làm riêng cho trẻ em về xé... « LE GOSSER » - giá trị của nó không chỉ, nhưng thay vì nhấm mà thôi... M. JEAN PELLEGRINI 62, Boulevard Kitchener - SAIGON



Mua cho trẻ em dùng loại thuốc này, hãy mua của ông... Chất của thuốc này, làm riêng cho trẻ em về xé... « LE GOSSER » - giá trị của nó không chỉ, nhưng thay vì nhấm mà thôi... M. JEAN PELLEGRINI 62, Boulevard Kitchener - SAIGON

BÁ = TƯỚC MÔNG = THỂ = TÔN

(LE COMTE DE MONTE-CRISTO) PHÁP - QUỐC LỊCH SỬ TIỂU - THUYẾT Dịch - giả: Nam-Son

rằng qui quan cũng dự biết rằng tôi nói đây không phải vì lợi lộc gì cho tôi... Phò-răng trả lời: - Bạn tôi không hề bảo ông nói thất thiệt, mà chỉ nói là không tin lời ông mà thôi... Phò-răng nói với Mọt-xếp: - Ông mau giận hơn nhà nữ tiên tri Cát-xăng-dô-rô nhiều... Phò-răng nói với Mọt-xếp: - Ông mau giận hơn nhà nữ tiên tri Cát-xăng-dô-rô nhiều... Phò-răng nói với Mọt-xếp: - Ông mau giận hơn nhà nữ tiên tri Cát-xăng-dô-rô nhiều...

kiểm cách đến ơn chúng ta. Khi kỷ chúng ta xin mượn của Ngài một chiếc xe và hai con ngựa mà đi xem lễ cho vương. Đó là chưa kể nhân dân thành Rô-mô đầy sẽ xem chúng ta như thần thánh... Trong lúc Mọt-xếp bán chuyện đó, Bạt-ti-nhi có vẻ mặt không thể tả được... Phò-răng trả lời: - Nhưng ông lý, ông lý, ông lý... Phò-răng trả lời: - Nhưng ông lý, ông lý, ông lý...

